

"ก.พ.อ."ชงแก้ก.ม.เยียวยา คนมหาลัยเพิ่มเงินเดือน8%

นำเสนอเมื่อ : 1 ธ.ค. 2560

ก.พ.อ.มีมติเสนอแก้กฎหมาย เพื่อเยียวยาให้ข้าราชการมหาวิทยาลัยเพิ่มเงินเดือน 8 % เช่นเดียวกับครู เพื่อความเป็นธรรม “หมอธี”เผยเอกชนและมหาลัยเร่งเพิ่มนักวิจัย ส่งผลประเทศพัฒนา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการให้ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายให้อำนาจ ก.พ.อ. ปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ แต่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่สอนเช่นเดียวกับครู จึงต้องได้รับการเยียวยา เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

“นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าขณะนี้ในหน่วยงานเอกชนหรือในมหาวิทยาลัยมีการเพิ่มนักวิจัยมากขึ้น โดยในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีนักวิจัยเพิ่ม 2-3 เท่า ในเกือบทุกสาขา ซึ่งมีข้อสังเกตว่าการเพิ่มนักวิจัยในภาคเอกชนมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการจูงใจของรัฐในภาคเอกชนที่รวมจัดการศึกษาสามารถลดหย่อนภาษีได้มาก ส่วนการเพิ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นเพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกำลังปรับตัว ซึ่งเป็นบทบาทที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามภาพรวมนักวิจัยของเราก็ยังขาดอีกมาก ขณะนี้เรามีนักวิจัยต่อประชากรเพียง 1 คน ต่อ 10,000 คน ทั้งนี้การมีนักวิจัยเพิ่มแสดงว่าประเทศมีการพัฒนาด้วย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้านดร.สุภัทรา จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า เมื่อ ก.พ.อ.มีมติให้เยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ยังไม่มีกฎหมายที่จะให้อำนาจ ก.พ.อ. ดังนั้นจะต้องแก้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ ก.พ.อ.ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีอำนาจพิจารณาเสนอเรื่อง การเยียวยาได้เช่นเดียวกับกรณีก.ค.ศ.ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติเรื่องการเยียวยาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ก.พ.อ.จึงมีมติเสนอแก้กฎหมายดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ก.พ.อ.ยังมีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.) จำนวน 1 คนคือ รศ.สุรสิทธิ์ วัชรขจร ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.](#)